



ที่ ศธ 04025/183

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

15 มกราคม 2563

เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” โดยมีการดำเนินการ คือ การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และการประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลในการวินิจฉัยและวางแผนการพัฒนาการเรียนระหว่างเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งในการนี้ จากผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่า ยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีผลอยู่ในระดับปรับปรุง

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนานักเรียนเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้

- เร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
 - ระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ คิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น
 - ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ วิจาร์ณ และประเมินคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
- ควรสร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นความสำคัญของการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) และนำผลการประเมินหรือคัดกรองไปใช้ในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
- ควรสนับสนุนให้มีการนำผลการประเมินหรือการคัดกรองไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC ทั้งในวิชาภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
- รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของสถานศึกษา ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” โดยส่งเป็นเอกสารหรือไฟล์ มายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

โทร. 043 – 246663-5

ศน.สุกัญญา ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 089-4180088


(นายสุกัญญา ธิงแตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1